

# รัฐเร่งอัดน้ำตาลสู่ตลาดเพิ่มป้องกันขาดแคลน “พบสัญญาณตั้งตัวจีเกาะติดค้าชายแดน”

**ผู้จัดการรายวัน360°** – สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งระดมอัดน้ำตาลอีก 1 ล้านกระสอบสู่ตลาดป้องกันภาวะตึงตัว มั่นใจไร้การขาดแคลนแน่นอนโคเวตา ก.สูงถึง 26 ล้านกระสอบแล้ว ด้านโรงงานน้ำตาลที่ตั้งตัวจริงนะให้เกาะติดค้าชายแดนหลังจันราคาพุ่งเอื้อให้ลักลอบ ขณะตั้ง 1 กก.ที่ชายในโมเดิร์นเทรดตั้งตัวจริงเพราะเมินผลิตเพิ่มเหตุพาณิश्य์คุ่มค่าบรรจุภัณฑ์

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากทีคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาได้เห็นชอบการจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายบริโภคภายในประเทศ (โคเวตา ก.)เพิ่มเป็น 26 ล้านกระสอบ(2.6 ล้านตัน) จากเดิม 25 ล้านกระสอบ(2.5 ล้านตัน)ทำให้สัปดาห์นี้สำนักงานได้มีการจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายเพื่อจำหน่ายส่งผ่านไปยังผู้บริโภคมเพิ่มขึ้แล้ว ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าปริมาณดังกล่าวจะเพียงพอกับความต้องการไม่มีการขาดแคลนแต่อย่างใด

“ก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีความต้องการน้ำตาลทรายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจนเกิดการตั้งตัวโดยเฉพาะจากยี่บัว ซึ่งเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ไทยร้อนจัดทำให้เกิดการใช้น้ำตาลเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆที่จะทำเครื่องดื่มจำนวนมาก เราจึงมีการจัดสรรน้ำตาลจากเดิม 24.5 ล้านกระสอบและทยอยเพิ่มขึ้นจนถึง 26 ล้านกระสอบคิดว่าเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้มีการประสานไปยังการค้าชายแดนก็พบว่าไม่มีการลักลอบที่ผิดปกตือะไรตามทีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต” นายบุญถิ่นกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของน้ำตาลสูงบรรจุ 1 กิโลกรัม(กก.)

ทีโรงงานผลิตเพื่อสร้างแบรนด์จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดต่างๆ นั้นยอมรับว่าทางผู้ผลิตที่ปัจจุบันทำตลาดอยู่ประมาณ 3-4 รายนั้นไม่ได้รับการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ห้าง ร้านสะดวกซื้อต่างๆ กลับเพิ่มสาขาจำนวนมาก ส่วนนี้ก็อาจจะตั้งตัวบ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหถึงขั้นขาดแคลน

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายกล่าวว่า ปริมาณน้ำตาลทรายสูงที่ผ่านมามีภาวะตึงตัวจริงโดยเฉพาะมีความต้องการจากยี่บัว ชาปีวสูงขึ้แต่เมื่อรัฐกำหนดเพิ่มโคเวตา ก.อีก 1 ล้านกระสอบคงจะไม่ทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นวิกฤตขาดแคลนเช่นอดีตที่เคยเป็น อย่งไรก็ตาม ในส่วนที่เกิดภาวะตึงตัวและต้องการให้รัฐดูแลใกล้ชิด เพราะราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่เริ่มสูงขึ้นช่วงนี้ทำให้มีการส่งออกน้ำตาลโคเวตา ค. ซึ่งเป็นน้ำตาลส่งออกตามกฎหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ดังนั้นเมื่อส่วนต่างราคามีสูงหากไม่พอแนวโนม์การลักลอบโคเวตา ก.ส่งออกไปก็มีโอกาสเช่นกันจึงต้องติดตามใกล้ชิดในส่วนนี้

ขณะเดียวกันในส่วนของน้ำตาลสูง 1 กก.ที่จำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ก็อาจจะตั้งตัวเนื่องจากจำนวนห้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ห้างขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ห้างขนาดเล็กๆ ร้านสะดวกซื้อมีการขยายตัวสูงมากแต่ผู้ค้าหลักที่จำหน่ายน้ำตาลสูง 1 กก. ให้มีเพียงกลุ่มมิตรผล ไทยรุ่งเรืองและวังขนาย ไม่มีนโยบายจะเพิ่มขึ้เพราะกระทรวงพาณิชย์คิดค่าบรรจุภัณฑ์ให้เพียง 0.75 บาทต่อถุง ซึ่งต้นทุนดังกล่าวถ้าไปไม่คุ้มกับการลงทุนเครื่องจักรบรรจุใหม่รายอื่นๆ จึงไม่เข้ามาทำ ดังนั้น ถ้าห้างฯขาดแคลนน้ำตาลก็ควรไปซื้อถุง 50 กก.มาบรรจุขายเอง.